



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากฐานอย ประเทศไทยเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

11 กันยายน 2567

การส่งออกมะพร้าวของเวียดนามเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการส่งออกไปยังจีน



มะพร้าวสด มีสัดส่วนสำคัญในการส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนาม กำลังจะสร้างการเติบโตต่อเศรษฐกิจของเวียดนาม ผ่านการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปยังจีน

นาย เหงียน กว็อก มั่นท์ (Nguyen Quoc Manh) รองผู้อำนวยการกรมการผลิตพืช ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกล่าวว่า พืชสารที่ลงนามเกี่ยวกับข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับมะพร้าวสดของเวียดนามที่ส่งออกไปยังจีนจะช่วยให้เวียดนามเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่แห่งนี้ได้อย่างยั่งยืนและเติบโตมากขึ้น นอกเหนือจากจีนแล้ว ความต้องการมะพร้าวเวียดนามในตลาดอินเดียและตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน นาย Cao Ba Dang Khoa รองประธานและเลขาธิการสมาคมมะพร้าวเวียดนามคาดการณ์ว่า มูลค่าการส่งออกจะขยายตัวอย่างมาก ในปี 2567 โดยคาดว่าจะรายได้จะสูงถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สถานะของมะพร้าวเวียดนามในตลาดมะพร้าวโลกน่าประทับใจอย่างมาก โดยอยู่อันดับที่ 6 จาก 10 ประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตสูงสุด โดยเวียดนามมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวประมาณ 200,000 เฮกตาร์ (1,250,000 ไร่) และผลิตมะพร้าวได้ 2.1 ล้านตันต่อปี

ภายใต้แผนพัฒนาพืชผลทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ เวียดนามมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าวให้ถึง 210,000 เฮกตาร์ (1,312,500 ไร่) ภายในปี 2030 โดยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งพื้นที่ 170,000-175,000 เฮกตาร์ (1,062,500 - 1,093,750 ไร่) ในขณะที่ภูมิภาคตอนกลางใต้ริมชายฝั่งจะมีพื้นที่ 16,000-20,000 เฮกตาร์ (100,000 - 125,000 ไร่)

ภายในปี 2573 คาดว่าพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากกว่าร้อยละ 30 จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Vietnamese Good Agricultural Practices : GAP) และมาตรฐานเทียบเท่า โดยพื้นที่ปลูกมะพร้าวประมาณร้อยละ 30 ได้รับการรับรองในเขตการผลิต เทคนิคการทำฟาร์มแบบสร้างสรรค์ เช่น การปลูกพืชผสมผสานและการทำฟาร์มแบบผสมผสานจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของที่ดินนอกจากนี้ นาย นาย เหงียน กว็อก มั่นท์ (Nguyen Quoc Manh) ยังเน้นย้ำถึงศักยภาพของพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการนำเสนอ

ประสบการณ์ต่างๆ เช่น ทวีร์ชมสวน อาหารท้องถิ่น และการเยี่ยมชมโรงงานหัตถกรรมดั้งเดิมและโรงงานแปรรูปมะพร้าว พื้นที่เหล่านี้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ์ (OCOP) ที่ไม่ซ้ำใครและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สกด

เวียดนามถือเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก โดยส่งออกไปกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เวียดนามยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน จีนยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าเกษตรของเวียดนามในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าการส่งออก โดยจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมาก มีกำลังซื้อสูง เนื่องด้วยประเทศจีนมีประชากรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบัน จีนกลายเป็นประเทศที่มีการบริโภคผลไม้มากที่สุดติดอันดับโลก เนื่องจากชาวจีนนอกจากจะชอบบริโภคผลไม้สดแล้ว ปัจจุบัน ผลไม้ที่กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะมะพร้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไขมันต่ำ ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ตามกระแสของการรักสุขภาพของคนจีนรุ่นใหม่ ทำให้เครื่องดื่มชา กาแฟผสมน้ำมะพร้าวกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นจีน ส่งผลให้มีความต้องการมะพร้าวในจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของโลกและเป็นแหล่งนำเข้ามะพร้าวที่สำคัญของจีนด้วย ในปี 2565 จีนมีการนำเข้ามะพร้าวจากไทย 523,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ของการนำเข้ามะพร้าวทั้งหมดของจีน ทั้งนี้การที่จีนมีความต้องการมะพร้าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาดส่งออกสำหรับผู้ประกอบการไทย การที่จีนเตรียมอนุญาตนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามอย่างเป็นทางการนั้น อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกมะพร้าวจากเวียดนามไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์การนำเข้าผลไม้จากเวียดนามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ควรต้องเร่งพัฒนาการเพาะปลูกมะพร้าวและต้องมีการรักษาตรวจสอบคุณภาพมะพร้าวที่จะส่งออกมายังจีนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้บริโภคจีนเชื่อมั่นในการบริโภคมะพร้าวไทย รวมถึงผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมะพร้าวไทย ส่งเสริมให้มะพร้าวไทยเป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากยิ่งขึ้นต่อไป

Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าในทางใด- สกด.ชานอย